

Sẵn sàng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Năm 2021, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn tập trung vào truyền tải thông điệp, nâng cao nhận thức của tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng, người dân về ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm trong các hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT) trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời lan tỏa, cổ vũ các hoạt động, chiến dịch ra quân BVMT trong trạng thái bình thường mới.

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993, được Chương trình môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ ba của tháng 9 hàng năm. Từ đó đến nay, chiến dịch trở thành một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của hàng trăm triệu người tại hơn 130 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thời gian qua, công tác phối hợp, tổ chức triển khai các nội dung hưởng ứng chiến dịch từ trung ương đến địa phương nhận được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ như: phong trào chống rác thải nhựa, ngày chủ nhật xanh,

các hoạt động hưởng ứng nói không với rác thải nhựa, hoạt động trồng cây hướng tới mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành, đoàn thể và các địa phương tích cực thực hiện, bảo đảm phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Ông Mai Thế Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Để chiến dịch được triển khai hiệu quả, có sức lan tỏa đến nhận thức của cộng đồng, nhiều hoạt động thiết thực sẽ được tổ chức như: thu gom rác thải, dọn dẹp các bãi rác tự phát, các điểm đổ chất thải không đúng nơi quy định làm ô nhiễm môi trường; khơi thông cống rãnh, xử lý các kênh mương gây ô nhiễm môi trường, phát quang bụi rậm gần nơi ở, nơi làm việc, nơi công cộng; phát động và duy trì các phong trào BVMT bằng các hoạt động như: ngày hội tái chế, ngày hội sống xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, ngày không sử

dụng túi nilon. Kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định; tập trung giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường; đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh, cải thiện chất lượng môi trường khu vực đô thị và nông thôn nhằm hỗ trợ một cách tích cực và hiệu quả cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh. Theo kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với UBND huyện Vũ Thư tổ chức lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 tại Trường Tiểu học và THCS Thanh Phú, xã Việt Hùng (Vũ Thư).

Cùng với đó, khuyến khích treo băng rôn, pa nô, áp phích tác phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường tại khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan và các địa điểm phù hợp. Tập trung tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn,

giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh. Hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm đối với các siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm, hàng hóa, các chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, cửa hàng tạp hóa trong các hoạt động mua sắm, giao đồ ăn, thực phẩm, đồ uống trên địa bàn phải giảm thiểu, hạn chế sử dụng túi, bao bì nhựa và các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng các sản phẩm (ống hút nhựa, hộp xốp, cốc nhựa...) để chứa, bao gói, sử dụng các sản phẩm, hàng hóa; tăng cường thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về BVMT theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bằng những hình thức phù hợp đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân để hiểu rõ và thực hiện. Lồng ghép, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong xây dựng và thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng thời lượng tuyên truyền về các hoạt động BVMT để người dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện; đặc biệt chú trọng tuyên truyền các nội dung trọng tâm theo hướng dẫn của ngành Tài nguyên và Môi trường nhằm hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 hiệu quả. Giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp BVMT hiệu quả. Qua đó kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể, doanh nghiệp, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong công tác BVMT.



Đoàn Thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia trồng cây tại xã Hòa Bình (Kiến Xương).

MINH NGUYỆT

CÔNG TY TNHH MAY HƯNG NHÂN ĐỘT PHÁ SẢN XUẤT, KINH DOANH

Dù gặp không ít khó khăn nhưng năm 2021 Công ty TNHH May Hưng Nhân (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình) vẫn đặt quyết tâm đạt mức tăng trưởng gần 20% so với năm 2020. Để hoàn thành được mục tiêu đó, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp vừa phòng, chống dịch vừa ổn định sản xuất, kinh doanh.

Công ty TNHH May Hưng Nhân chuyên sản xuất áo sơ mi và áo jacket xuất khẩu vào thị trường các nước châu Âu, Mỹ, Nhật Bản. Để bảo đảm duy trì đơn hàng với các đối tác, Công ty xác định phải tập trung phòng, chống dịch Covid-19 thật tốt để sản xuất không bị gián đoạn. Ông Nguyễn Ngọc Khanh, Giám đốc Công ty cho biết: Ngoài duy trì thực hiện "5K" theo khuyến cáo của Bộ Y tế, Công ty thường xuyên thông tin tình hình dịch bệnh trong nước, trong tỉnh để người lao động (NLĐ) nắm bắt, tránh di chuyển vào vùng dịch và tiếp xúc với nguồn lây; nâng cao ý thức phòng, chống dịch ở doanh nghiệp, ở nhà và trong cộng đồng. Các dịp nghỉ lễ, tết, Công ty khuyến cáo NLĐ hạn chế ra ngoài tỉnh, khi trở lại làm việc phải khai báo y tế trung thực.

Công ty TNHH May Hưng Nhân đã thành lập Ban Chỉ đạo và 8 tổ an toàn phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng kế hoạch, kịch bản và diễn tập ứng phó với tình huống có F0 trong doanh nghiệp. Để chủ động hơn trong công tác phòng, chống dịch, Công ty phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho 35% NLĐ thuộc trường hợp thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người. 137 NLĐ nguy cơ cao lấy nhiễm được ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19, trong đó 35 người đã được tiêm mũi 2.

Năm 2021, Công ty TNHH May Hưng Nhân phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 6,7 triệu USD, tăng gần 20% so với năm 2020. Đến hết tháng 8, Công ty đã hoàn thành 74% kế hoạch. Với quyết tâm sớm hoàn thành mục



Nhiều công đoạn may được Công ty TNHH May Hưng Nhân đầu tư máy móc tự động hóa.

tiêu năm 2021, tạo đà tăng trưởng trong năm 2022, Công ty đã triển khai hệ thống các giải pháp có tính chất then chốt: Tăng cường trao đổi trực tuyến, duy trì các đơn hàng của 40 khách hàng nước ngoài truyền thống. Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo bộ phận marketing tích cực xúc tiến thương mại, tìm kiếm thêm đối tác mới thông qua các kênh, sản phẩm thương mại điện tử để gia tăng nguồn hàng sản xuất không chỉ giảm hao hụt nguyên liệu, giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi mà còn tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giúp công nhân bớt áp lực trong lao động. Chị Đặng Thu Phương, công nhân xưởng may số 4 chia sẻ: Trước đây, công việc may cầu vại ao rất khó đòi hỏi người có tay nghề và sự tập trung cao mới thực hiện được. Nay nhờ có máy dập cầu vại tự động, một công nhân bình thường cũng có thể làm được, công việc nhẹ nhàng, sản lượng tăng, thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Với quyết tâm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và phấn đấu hoàn thành vượt mục tiêu sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy, ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh giỏi tới từng phân xưởng, từng NLĐ và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Sau gần 2 tháng phát động đã có hàng chục sáng kiến góp phần tăng năng suất lao động, làm lợi hàng trăm triệu đồng cho doanh nghiệp. Để đáp ứng tiến độ giao hàng cho nhiều đơn hàng xuất khẩu dịp cuối năm cũng như những tháng đầu năm 2022, Công ty TNHH May Hưng Nhân quyết định bổ sung nhân lực với việc tuyển dụng khoảng 200 công nhân may công nghiệp, nâng tổng số lao động của Công ty lên gần 1.100 người.

KHẮC QUÁN

Hiện tại, các trang trại, gia trại và hộ chăn nuôi thực hiện tái đàn, tăng đàn chuẩn bị nguồn cung ứng thực phẩm cho dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đây cũng là thời điểm người chăn nuôi chịu nhiều rủi ro do những tác động bất lợi của thời tiết. Trước thực tế đó, ngành Nông nghiệp đã chỉ đạo các địa phương, lực lượng thú y triển khai các biện pháp phòng ngừa, quyết tâm không để dịch bệnh tái phát, lây lan nhằm bảo đảm giá trị kinh tế cho người chăn nuôi.

Gia đình ông Vũ Việt Sơn, xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ) có nhiều năm chăn nuôi gia cầm quy mô lớn. Đầu tháng 9 âm lịch, gia đình ông sẽ tuyển chọn con giống để phát triển khoảng 4.500 - 5.000 con gà, tiểu thụ vào dịp tết Nguyên đán. Theo kinh nghiệm của ông, dịp cuối năm, vì thời tiết khắc nghiệt, số lượng trang trại, gia trại phát triển đàn vật nuôi nhiều. Đồng thời, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm từ thịt động vật tăng cao, nhất là thịt lợn, thịt gà. Do đó, nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh rất cao. Để bảo đảm đàn vật nuôi phát triển tốt, trong quá trình chăn nuôi cần chủ động che chắn chuồng trại cẩn thận, tránh mưa tạt, gió lùa; có chuồng úm, quạt úm, đèn sưởi để cung cấp nhiệt phù hợp khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp. Cùng với đó, gia đình ông thường xuyên vệ sinh chuồng trại,

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi

thụ gom chất thải, thay chất độn chuồng. Ông Sơn cho biết thêm: Ngoài vệ sinh chuồng trại, giữ ấm cho gia cầm, tôi luôn cung cấp đủ thức ăn, nước uống bảo đảm chất lượng, bổ sung thêm vitamin, B-complex, men tiêu hóa để tăng khả năng hấp thụ thức ăn nhằm nâng cao sức đề kháng cho gia cầm; thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin theo quy định. Với

các biện pháp phòng bệnh hiệu quả, đàn gia cầm của gia đình phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh.

Hiện tổng đàn gia súc, gia cầm toàn tỉnh tăng cao so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc xuất bán sản phẩm chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, giá bán liên tục hạ, nhất là lợn thịt, giá thức ăn chăn nuôi tăng liên tiếp làm cho

người chăn nuôi không có lãi, thậm chí thua lỗ dẫn đến tình trạng cắt giảm chi phí cho công tác thú y. Bên cạnh đó, một số bệnh mới, chủng mới đã xuất hiện trên đàn vật nuôi..., nguy cơ dịch bệnh phát sinh trên đàn gia súc, gia cầm những tháng cuối năm là rất cao. Ông Phạm Văn Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Trong tháng 8, Chi cục lấy

mẫu giám sát lưu hành vi rút bệnh dịch tả lợn châu Phi tại các chợ có buôn bán thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ lợn, trang trại chăn nuôi; kết quả có 1/45 mẫu dương tính với vi rút bệnh dịch tả lợn châu Phi (mẫu thịt tại chợ Nguyễn, xã Nguyễn Xá, huyện Đông Hưng). Tổng đàn tăng, việc vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm tăng cao cũng với hiện tượng thời tiết cực đoan làm giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi nên nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh cao.

Để phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với các địa phương chủ động triển khai có hiệu quả tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Trong đó, đợt tiêm phòng vắc-xin vụ thu đông, đến nay 8/8 huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch. Chi cục đã cung ứng các loại vắc-xin bảo đảm đủ số lượng, chất lượng theo tiến độ tiêm phòng của các huyện, thành phố phục vụ công tác tiêm phòng tại cơ sở. Đến hết ngày 12/9, đã có 7/8 huyện, thành phố tiếp nhận vắc-xin gồm: 14.400 liều dịch tả lợn, 7.800 liều tụ



Các địa phương trong tỉnh tổ chức tiêm phòng vụ thu đông đại trà cho đàn gia súc, gia cầm từ ngày 15 - 30/9.

NGÂN HUYỀN

Giống lúa TBR97 cho năng suất khoảng 65 tạ/ha



Đại biểu tham quan, đánh giá giống lúa TBR97 tại xã Bình Định (Kiến Xương).

Tại xã Bình Định (Kiến Xương), Công ty Cổ phần Tập đoàn TháiBinh Seed vừa tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá giống lúa mới TBR97. Dự hội nghị có gần 200 đại biểu là các đại lý cấp 1, 2, đại diện các điểm liên kết sản xuất của TháiBinh Seed trên địa bàn tỉnh.

Giống lúa thuần TBR97 thuộc bản quyền của TháiBinh Seed. Ở vụ mùa năm 2021, TBR97 được gieo cấy tại 3 huyện: Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Đông Hưng với diện tích trên 100ha. Qua triển khai mô hình cho thấy, giống TBR97 có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, phù hợp để bố trí cho sản xuất 2 vụ lúa, 1 vụ đông trên địa bàn tỉnh. Giống TBR97 có khả năng đẻ khỏe, cứng cây, ít đổ khi gió lớn. Có gen kháng bệnh đạo ôn, rầy nâu nên TBR97 có khả năng chống chịu sâu bệnh lớn; năng suất vụ xuân đạt 70 - 75 tạ/ha, nếu thâm canh cao có thể đạt 75 - 80 tạ/ha; vụ mùa đạt 60 - 65 tạ/ha. Tại mô hình xã Bình Định, TBR97 dự kiến cho năng suất 65 tạ/ha.

Qua thực tế mô hình, các đại biểu phân tích, đánh giá giống lúa mới TBR97 có nhiều đặc điểm vượt trội so với một số giống lúa khác; có nhiều triển vọng thay thế các giống lúa chất lượng thấp ở địa phương, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Cũng trong sáng ngày 22/9, TháiBinh Seed tổ chức tham quan, đánh giá năng suất giống lúa TBR225 tại xã Nam Bình (Kiến Xương).

LƯU NGÀN